

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Với những cách làm sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, Đảng bộ Quân sự huyện Đông Hưng đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Quân sự huyện Đông Hưng là tổ chức cơ sở đảng hai cấp, có 3 chi bộ trực thuộc với 57 đảng viên. Xác định chất lượng đảng viên ở cơ sở là nhân tố quyết định trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy luôn quan tâm giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đơn vị; đồng thời, kết hợp công tác giáo dục, rèn luyện kỷ luật với thực hiện các hoạt động thực tiễn, các phong trào thi đua, góp phần nâng cao khả năng, năng lực công tác, sáng tạo của từng cá nhân, tập thể.

Thượng tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện chia sẻ: Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, từng cán bộ, đảng viên báo cáo tiến độ cũng như kết quả những phần việc được giao và đăng ký những việc làm mới để tổng hợp, đánh giá kết quả thi đua hay dở cuối năm. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, phòng ngừa "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; duy trì nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động hội đồng quân nhân; chủ động nắm, quản lý, giải quyết và động viên tu dưỡng, nhất là số cán bộ, nhân viên được luân chuyển, nhận nhiệm vụ mới tại các đơn vị trong Quân khu, thu được sự đồng thuận, phấn khởi, yên tâm công tác cho cán bộ, nhân viên toàn đơn vị.

Nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, trước mỗi



Ban CHQS huyện Đông Hưng thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng.

nhiệm vụ, Đảng ủy đều tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tạo không khí dân chủ, công khai, huy động trí tuệ tập thể để bàn bạc, tìm giải pháp. Quá trình triển khai, vai trò của người chỉ huy được thể hiện rõ nét thông qua việc đảm nhận việc khó, việc mới cũng như noi gương trong lời nói, việc làm.

Theo đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện: Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị thường xuyên gần gũi, sâu sát với các bộ phận chuyên môn và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng

của cán bộ, đảng viên trong công việc cũng như cuộc sống. Với những trường hợp có biểu hiện thiếu tích cực, né tránh động trí tuệ tập thể để bàn bạc, tìm giải pháp. Quá trình triển khai, vai trò của người chỉ huy được thể hiện rõ nét thông qua việc đảm nhận việc khó, việc mới cũng như noi gương trong lời nói, việc làm.

Qua đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hàng năm, Đảng bộ có trên 85%

đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 3/3 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Quân sự huyện 2 năm liên tục (2016, 2017) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Cùng với làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự huyện còn quan tâm lãnh đạo việc xây dựng lực lượng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, rà soát, định chính, bổ sung các kế hoạch, phương án chiến đấu. Theo đó, Đảng ủy đã tích cực tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt

động xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu. Kết quả, tỷ lệ xã, thị trấn vững mạnh toàn diện hàng năm đạt trên 75%. Lực lượng vũ trang huyện phối hợp tích cực với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các vụ việc ở cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng luôn được coi trọng. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình hình thực tế địa phương. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện từng bước được nâng lên. Qua kiểm tra, đánh giá hàng năm, 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu đề ra, 75 - 80% đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trung tá Đào Hồng Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện nhấn mạnh: Từ việc xây dựng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả mô hình "Hôm tắt kỹ niệm làm theo lời Bác" để gây quỹ phụng dưỡng hai mẹ Việt Nam anh hùng mỗi tháng 300.000 đồng/mẹ; mô hình "Đông hành cùng với cấp lá yêu thương", nhận đỡ đầu, hỗ trợ 300.000 đồng/tháng đối với 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện còn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Quán đội chung sức xây dựng nông thôn mới" với hàng nghìn ngày công, vật chất giúp các xã xây dựng nông thôn mới...

TÁT DAT

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu thống nhất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn về chuyên môn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cần chú ý tình hình cấp thiết để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục thi công, bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình. UBND huyện Tiên Hải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao của người dân trong vùng thực hiện dự án.

Đối với tờ trình về phương án phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh thống nhất với nội dung tờ trình của UBND tỉnh; đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp hướng dẫn, định hướng, kiểm tra các đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định hiện hành.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cũng cơ bản nhất trí với việc phân bổ vốn sử dụng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018 mà UBND tỉnh đã trình; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phân bổ kinh phí chi tiết phải căn cứ điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nguồn vốn để phân bổ cho phù hợp; chỉ đạo các đơn vị được phân bổ vốn quản lý, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; từ năm 2019 và những năm tiếp theo chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động tham mưu phân bổ nguồn vốn sớm ngay từ đầu năm; thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng vốn.

Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2018 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với tờ trình của UBND tỉnh, kết quả thẩm tra báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các dự án xây dựng để an phân bổ chi tiết kinh phí theo đúng quy định; các cơ quan, đơn vị được phân bổ vốn sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và báo cáo nhiệm vụ tháng 8. Theo đó, trong tháng 8, các ban HĐND tỉnh sẽ tập trung triển khai giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình theo chương trình kế hoạch đã đề ra là đầu năm; chuẩn bị công tác tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Thái Bình...

HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đưa ra nhiều ý kiến như: ưu tiên cải tạo, nâng cấp sân lễ hội và nhà vệ sinh trước; các phương án chống cơ giã, khả năng chịu lực của sân và việc xây dựng khu vệ sinh hiện đại...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất giám quy mô đầu tư, thực hiện cải tạo, nâng cấp sân lễ hội và xây dựng nhà vệ sinh, tòa phông đình 2 sẽ được triển khai thực hiện sau khi quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích được phê duyệt; thống nhất tên dự án là đầu tư cải tạo, tu bổ một số hạng mục phụ trợ thuộc di tích lịch sử khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần. Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng công trình, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định đồng thời khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần làm căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ.

GIA TẶNG SỐ BỆNH NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)



HOÀNG LANH

có thái độ với ông khi ông khuyên răn nhưng ông vẫn kiên trì một cách không biết mệt mỏi và rất nhiều người đã theo ông đoạn tuyệt với thuốc lá. Không tiếc thời gian, đường làng, ngõ xóm in dấu những bước chân của người cựu chiến binh ấy.

Bản thân đoạn tuyệt được thuốc lá đã khó nhưng giúp người khác bỏ thuốc còn khó khăn gấp bội. Với những việc làm đầy ý nghĩa, không ngại khó, công lao nhỏ bé của ông luôn được người dân địa phương quý trọng. Quả thật, trong cuộc sống không phải ai cũng làm được những điều như ông đã, đang làm. Ông Đỗ Trọng Nam - một cựu chiến binh gương mẫu, là tấm gương, là cầu nối thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân đoạn tuyệt với thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

HOÀNG THΙΑ (Trung tâm TT-GDSC tỉnh)

Những giọt máu hồng hè 2018

Khởi động từ tháng 5/2018, đến nay, chiến dịch những giọt máu hồng hè 2018 đã đi được hơn nửa chặng đường. Với sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, chiến dịch đã thu được trên 2.000 đơn vị máu, góp phần cung cấp kịp thời lượng máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị.



Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

khỏe và những quyền lợi của người hiến máu tình nguyện. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, các cơ quan thành viên đã có văn bản chỉ đạo ngành dọc về công tác tuyên

truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiến máu. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng tin, bài tuyên truyền rộng

khắp đồng thời dựng các pa nô cỡ lớn và treo ít nhất 2 băng rôn tại các trục đường chính. Tình nguyện viên chủ thập đồ tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động về hiến máu tình nguyện... Thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chiến dịch đã nhận được sự tham gia tích cực từ các tổ chức, cá nhân, các đơn vị, trường học. Đến nay đã có 8 đợt hiến máu được tổ chức trong chiến dịch với trên 2.000 đơn vị máu thu nhận được. Để lượng máu được cung ứng kịp thời, phục vụ cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu mà còn tập trung phát triển lực lượng hiến máu dự bị và xây dựng các ngân hàng máu sống. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 4 ngân hàng máu sống. Hội Chữ thập đỏ các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà còn tổ

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Đoạn tuyệt thuốc lá

Ông Đỗ Trọng Nam, cựu chiến binh tại xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) đã từng nghiện thuốc khi còn rất trẻ, một ngày ông hút từ 2 - 4 bao thuốc, chưa kể thuốc lạt nhưng hơn 10 năm nay ông đã bỏ hẳn thuốc lá và giúp cho rất nhiều người từ bỏ thuốc lá.

thuốc lạt đã giúp họ đỡ nhớ quê hương hơn. Sau chiến tranh, trở về quê hương, lập gia đình, người lính ấy vẫn không quên "phi phèo" thuốc trên môi. Mỗi ngày vẫn hút, rồi 1 bao và cứ thế một ngày ông hút từ 2 - 4 bao lúc nào không hay. Rất nhiều những người bạn, hàng xóm với ông cũng hút thuốc lá, thuốc lạt. Họ coi thuốc như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, như một trào lưu, một thú vui. Đầu những năm 2000, ông càng hút thuốc nhiều hơn, tuy nhiên đó cũng



là thời điểm ông thấy sức khỏe của mình giảm sút nhiều, vợ con ông cũng hay ốm vặt và ho hắng. Trần trở, đắn đo, rồi ông cũng quyết tâm bỏ thuốc. Bằng ý chí và quyết tâm cao, ông Nam đã đoạn tuyệt được với thuốc lá. Bản thân ông thấy khỏe hơn, ăn

ngon, ngủ ngon hơn, tham gia các hoạt động của địa phương tích cực hơn.

Ông bắt đầu tuyên truyền những người xung quanh bỏ thuốc, gặp ai còn nghiện, còn hút là ông còn khuyên nhủ. Thậm chí có những người từng

Nhiều cơ sở khám chữa bệnh chi vượt 50% dự toán quỹ khám chữa bệnh BHYT

Năm 2018, tổng số quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh được giao là 1.785.888 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, toàn tỉnh đã sử dụng 52,8% kinh phí dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao tại tỉnh. Trong tổng số 34 cơ sở khám chữa bệnh, 26 cơ sở đã chi vượt 50% dự toán quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao, trong đó 10 đơn vị chi từ 50 - 55%, 11 đơn vị chi từ 55 - 60%, 5 đơn vị đã chi trên 60% dự toán.

HÀ DUNG